

สรุปมติคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

กรรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	เรื่อง	มติ
๖/๒๕๕๙ ห้อง War Room ชั้น ๕ กรรมการพัฒนาชุมชน	๒๒-พ.ย.-๕๙	<u>ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</u> ๑. นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นรองประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ตามคำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๕๙๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ แทนนางสายพิรุณ น้อยศิริ ซึ่งไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง	รับทราบ
ผู้มาประชุม ๗ คน		๒. นายรุ่งวิทย์ สิริสุขุช นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ ซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่กรมเป็นกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แทน นางสาวมัทนา เจริญศรี นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ	รับทราบ
ผู้เข้าร่วม ๑๖ คน เริ่มประชุม ๑๐.๐๐ น. เลิกประชุม ๑๓.๑๕ น.		<u>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อทราบ</u> ๔.๑ เรื่อง แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	รับทราบ
		๔.๒ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	รับทราบ

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	เรื่อง	มติ
		๔.๓ เรื่อง การติดตามข้อมูลลูกหนี้กองทุนพัฒนา บทบาทสตรีและแนวทางดำเนินงานเลขานุการฯ รายงานต่อที่ ประชุมฯ	๑. รับทราบการติดตามข้อมูลลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และแนวทางดำเนินงาน ๒. ให้ สกส.ปรับสำนักงานให้มีกลุ่มหรืองานบริหารหนี้กองทุน โดยเฉพาะ ดำเนินการแยกประเภทหนี้และจัดทำแผนการติดตาม ข้อมูลลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเสนอวิธีการแก้ปัญหา ในการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีในการประชุมฯ ครั้งต่อไป ๓. ให้ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานการติดตามข้อมูลลูกหนี้กองทุน พัฒนาบทบาทสตรีและแนวทางดำเนินงาน เสนอที่ประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกครึ่ง
		๔.๔ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ของสำนักงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	รับทราบ
		<u>ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เพื่อพิจารณา</u> ๕.๑ เรื่อง การสรรหา และเลือกสรรพนักงานและลูกจ้างกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี	๑. รับทราบข้อตกลงของกระทรวงการคลัง (ตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๕/๑๙๙๕๘ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) ๒. เห็นชอบให้นำหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	เรื่อง	มติ
			<p>๓. เห็นชอบให้นำคู่มือการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ซึ่ง ก.พ. ได้มีการปรับปรุงตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ มาใช้ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุน โดยอนุโลม</p> <p>๔. เห็นชอบในหลักการของแผนการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว และแผนการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุน</p>
		๕.๒ เรื่อง รายงานการเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙	<p>๑. เห็นชอบรายงานการเงิน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนชุมชน รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ โดยให้ สกส.นำความเห็นของกรรมการไปดำเนินการฯ</p> <p>๒. ให้นำรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส่งให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป</p>

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	เรื่อง	มติ
		๕.๓ เรื่อง ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔	<p>๑. เห็นชอบ และอนุมัติในหลักการร่างยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔</p> <p>๒. ให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในเรื่องประเด็นตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ และเพิ่มยุทธศาสตร์ที่ ๔ เรื่อง ความเชื่อมโยงกับเครือข่ายในพื้นที่ไปแก้ไขให้เรียบร้อย และส่งให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพิจารณา โดยกำหนดระยะเวลาเพื่อการพิจารณาและการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>กรรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแจ้งให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป</p>